

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CAO THƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐCXD
Về việc tăng cường các biện pháp
đảm bảo an toàn PCCC và CNCH
đối với các cơ sở kinh doanh dịch
vụ thuê trọ, công trình xây dựng

Thị trấn Cao Thượng, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cao Thượng.
- Chủ tịch MTTQ và Trưởng các ngành đoàn thể thị trấn.
- Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố trên địa bàn.
- Đài truyền thanh thị trấn Cao Thượng.

Thực hiện Văn bản số 351/SXD-TTr ngày 01/02/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH và công tác quản lý trật tự xây dựng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ, công trình xây dựng; Văn bản số 873/SXD-TTr ngày 25/3/2024 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc đôn đốc kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH và công tác quản lý trật tự xây dựng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ, công trình xây dựng; Văn bản số 715/UBND-KTHT của UBND huyện Tân Yên v/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH và công tác quản lý trật tự xây dựng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ, công trình xây dựng.

Qua kiểm tra, rà soát đối với các khu dân cư mới trên địa bàn thị trấn cho thấy một số nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chứa nhiều hàng hóa, được xây dựng theo dạng nhà ống, chỉ có một lối thoát nạn duy nhất, ban công được coi nới và quây bằng lồng sắt theo kiểu “chuồng cọp”; nhiều gia đình hàn khung sắt, quây lưới P40 trên mặt rãnh thoát nước phía sau các lô đất để chứa hàng hóa, nguy cơ khi xảy ra cháy nếu không kịp thời xử lý dễ gây cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC và CNCH, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, hạn chế thấp nhất các vụ cháy và vi phạm trật tự xây dựng, Chủ UBND thị trấn Cao Thượng có ý kiến như sau:

1. Tổ trưởng các tổ dân phố:

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về công tác PCCC và CNCH và công tác quản lý trật tự xây dựng để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn, trọng tâm là: Công điện số 991/CĐTTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà

ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động mở lối thoát hiểm ngay trên các lồng sắt “chuồng cọp” bằng cách cắt các song chắn, lắp bản lề tạo thành cánh cửa để thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ, xảy ra. Đối với các hộ hàn khung sắt, quây lưới P40 trên mặt rãnh thoát nước phía sau các lô đất phải tự tháo dỡ để trả lại hiện trạng của rãnh thoát nước trong các khu dân cư, tạo lối thoát hiểm và cứu hộ khi sự cố cháy, nổ xảy ra. Thời gian thực hiện xong trước ngày 15/4/2024.

2. Đài truyền thanh thị trấn:

Tuyên truyền, phổ biến trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh: Công điện số 991/CD-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện và thị trấn về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà để ở, kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các hành vi cấm; cảnh báo nguy cơ dẫn đến cháy, nổ và các văn bản chỉ đạo của UBND thị trấn Cao Thượng để nhân dân được biết và thực hiện.

Yêu cầu Tổ trưởng các tổ dân phố, Đài truyền thanh thị trấn Cao Thượng nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Ngọc Vân